

<b>การชี้แจงเหตุการณ์ที่มีผลกระทบต่อกรมปศุสัตว์</b>	
<b>ผู้ชี้แจง</b>	นายจรูญ ชูเกียรติวัฒนา ตำแหน่ง ปศุสัตว์จังหวัดลพบุรี สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดลพบุรี
<b>ประเด็นปัญหา</b>	
<p>ตามที่มีผู้แจ้งการร้องเรียนผ่านแอปพลิเคชัน DLD ๔.๐ เมื่อวันที่ ๒ มีนาคม ๒๕๖๖ รายละเอียด “ผมจะขอร้องเรียนเรื่องกลิ่นขี้หมู- แถบ้านผมมีการอัดขี้หมู ซึ่งมีกลิ่นเหม็น ได้รับความเดือดร้อนอย่างมาก ซึ่งได้รับกลิ่นเป็นเวลารวมเดือนแล้วครับ อยากให้ทางกรมปศุสัตว์มาตรวจสอบครับ เรื่องกลิ่น ผมหวังว่าจะได้รับการพิจารณาเรื่องร้องเรียนนี้ครับ”</p>	
<b>ข้อเท็จจริง</b>	
<p>ในวันที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๖๖ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดลพบุรี สำนักงานปศุสัตว์อำเภอบ้านหมี่ พร้อมด้วย ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลชอนม่วง ผู้อำนวยการสวัสดิการสังคม เจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ ๔ และผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน หมู่ ๔ ได้ลงพื้นที่ตรวจสอบกรณีเรื่องร้องเรียนดังกล่าว ณ บ้านพักเลขที่ ๓ หมู่ ๔ ตำบลชอนม่วง อำเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี พบว่า มีกองมูลสุกรหลายกองมาทำการอัดแห้งที่บริเวณดังกล่าวจริง แต่ไม่พบเจ้าของกิจการ พบเพียงแต่ลูกจ้าง เจ้าหน้าที่จึงได้โทรสอบถามและแจ้งข้อร้องเรียนดังกล่าวแก่เจ้าของกิจการ เจ้าของกิจการยืนยันว่า ช่วงนี้ลมแรง ทำให้ไม่ได้นำผ้าคลุมคลุมกองมูลสุกร ซึ่งทำให้ส่งกลิ่นเหม็นได้ ซึ่งก่อนหน้านี้ ทางเจ้าหน้าที่จากอบต. ได้รับข้อร้องเรียนซึ่งเป็นช่วงเวลาเดียวกับที่ทางกรมปศุสัตว์ได้รับข้อร้องเรียน (๒ มีนาคม ๒๕๖๖) และได้ลงพื้นที่ทำการตรวจสอบเรียบร้อยแล้ว โดยทางเจ้าของจะดำเนินการแก้ไข โดยอัดมูลสุกรให้แล้วเสร็จภายในวันที่ ๒ มีนาคม ๒๕๖๖ เพื่อป้องกันกลิ่นรบกวนและจะพยายามมิให้มีกลิ่นรบกวน และในครั้งถัดไป จะนำมูลสุกรแบบไบโอ ที่ผ่านการตกตะกอนจากบ่อแก๊สมาแล้ว มาทำการอัดแห้ง ซึ่งจะช่วยให้กลิ่นรบกวนน้อยลง</p>	
<b>การดำเนินการ</b>	
<p>สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดลพบุรี สำนักงานปศุสัตว์อำเภอบ้านหมี่ พร้อมด้วยปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลชอนม่วง ผู้อำนวยการสวัสดิการสังคม เจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ ๔ และผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน หมู่ ๔ ได้ดำเนินการให้คำแนะนำการจัดการกลิ่นเหม็นจากมูลสุกรและจะติดตามผลการดำเนินงานของเจ้าของกิจการเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดปัญหาขึ้นซ้ำ</p>	
<b>ช่องทางเผยแพร่</b>	
<ol style="list-style-type: none"> <li>๑. Website สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดลพบุรี</li> <li>๒. ประชาสัมพันธ์จังหวัดลพบุรี</li> <li>๓. รายงานอธิบดีกรมปศุสัตว์</li> <li>๔. รายงานผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี</li> </ol>	

## ภาพประกอบการชี้แจงเหตุการณ์ที่มีผลกระทบต่อกรมปศุสัตว์

